



## **THƯ MỜI**

**Đến với Tọa đàm “Hành trang tương lai”  
và Triển lãm Công nghệ & Thiết bị Tự động hóa  
trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ môn Tự động Bách Khoa (1976-2016)**

**Kính gửi:** Các quý Doanh nghiệp  
Các Cựu sinh viên, Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên  
Các Khách mời và Cá nhân, Tổ chức có quan tâm

Được thành lập từ năm 1976, Bộ môn Tự động, Đại học Bách Khoa TP.HCM là một trong những bộ môn luôn tiên phong trong việc áp dụng các kỹ thuật khoa học tiên tiến trong giảng dạy và thực tiễn với rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và xã hội của TP. Hồ Chí Minh nói chung và cả nước nói riêng. Để tiếp nối 40 năm thành công và được sự phê duyệt của nhà trường, Bộ môn Tự Động tổ chức chương trình Tọa đàm “**Hành trang tương lai**” trong khuôn khổ lễ kỷ niệm **40 năm thành lập Bộ môn Tự động Bách Khoa (1976-2016)**.

### **Nội dung**

Triển lãm các sản phẩm và công nghệ Tự động hóa  
Phỏng vấn tuyển dụng / thực tập  
Tọa đàm “Hành trang tương lai”  
Các trò chơi tập thể dành cho sinh viên có vận dụng nhiều kiến thức chuyên môn  
Trình diễn vòng chung kết cuộc thi robot tự hành của các sinh viên đoạt giải  
Trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu.

### **Thành phần tham gia**

Diễn giả là các lãnh đạo của các công ty lớn, các cựu sinh viên của bộ môn  
Chị Bùi Thị Xuân Đào, Giám đốc Tài chính Công ty Bùi Văn Ngo  
Anh Hoàng Chí Thành, Giám đốc Công ty Xây dựng điện và Tự động hóa A.C.E.  
Anh Nguyễn Vũ Trang, Giám đốc Công ty Kỹ thuật Tự động Bến Thành  
Anh Nguyễn Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Công nghệ Tự động Tân Tiến  
Anh Hồ Thiên Bình, Giám đốc Công ty Điện Tự động hóa Bách Khoa Sài Gòn  
Anh Nguyễn Đăng Duy Nhất, Chủ tịch và CEO Công ty Tư Vấn Chiến Lược và Quản Trị Toàn Cầu.

### **Thính giả**

Là các khách mời, các bạn sinh viên khối ngành kỹ thuật như: đại học Bách Khoa TP.HCM, đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, đại học Bưu chính Viễn thông, đại học Công nghiệp, đại học Hutech, đại học Tôn Đức Thắng, cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Tất cả các cá nhân và tổ chức có sự quan tâm với chương trình.

**MC** là bạn Lục Thị Thu Thảo, là thí sinh top 30 “Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam” năm 2016.

**Diễn ra vào ngày:** Chủ nhật, 20 tháng 11 năm 2016  
**Thời gian:** 08h00 – 17h00  
**Địa điểm:** Khuôn viên Khoa Điện – Điện tử, B1 – B3  
Đại học Bách Khoa TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

#### Liên hệ

**Email:** dac@hcmut.edu.vn  
**Điện thoại:** +84-8-38-65-43-57  
**Website:** automationalumni.com

Kính mời Quý Doanh nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên, sinh viên và các Cá nhân quan tâm tham gia để cùng góp phần tạo nên thành công cho chương trình.

#### Truyền thông



#### Các đơn vị tài trợ và tham gia triển lãm



SIETHITUDONG.COM



Vào cổng *hoàn toàn miễn phí.*

Chủ nhiệm Bộ môn  
Trương Đình Châu